
 

 

Fundargerð 
  
Sjötti fundur samstarfshóps vegna gerðar stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Látrabjarg 

haldinn í gegnum Teams þann 23. júní, 2022 kl. 10:30-11:30 

Fundarmenn: 
Aðalheiður Pálmadóttir, fulltrúi landeigenda 
Edda Kristín Eiríksdóttir, fulltrúi frá Umhverfisstofnun 
Geir Gestsson, fulltrúi Vesturbyggðar 
Jón Pétursson, fulltrúi landeigenda 
Þórdís Björt Sigþórsdóttir, fulltrúi frá Umhverfisstofnun 

Markmið fundar/Dagskrá 

1. Formlegt erindi til Samgöngustofu vegna takmarkana á flugi 
2. Salerni og framtíðarlausn á húsnæðisvanda landvarðar 
3. Kortagerð 
4. Opinn fundur með landeigendum? 
5. Kynningartími 
6. Texti um sjálfbærar eggjanytjar 

 
1. Ekki komin svör frá Samgöngustofu – Þórdís mun senda póst til að athuga með gang mála. 

2. Skiptar skoðanir hjá landeigendum, fulltrúar landeigenda munu kanna baklandið betur – samstarfshópur 

sammála um að þetta sé mikilvæg umræða, að ná fram sjónarmiðum landeigenda um málið.  

3. Vinnukortið var skoðað á fundinum og verður sent á samstarfshópinn í frekara rýni. 

4. Stefnum á opinn fund með landeigendum í september í Reykjavík, en verður einnig sendur út rafrænt. 

5. Kynningartími áætlunarinnar verður svo í kjölfar fundar með landeigendum. 

6. Bíðum eftir texta frá fuglafræðing NÍ, mun koma innan skamms.  

 
Næstu skref: 

  
1) Næsti fundur samstarfshóps um miðjan ágúst þar sem opinn kynningarfundur landeigenda verður skipulagður 

og farið yfir svör og niðurstöður frá Samgöngustofu og Náttúrufræðistofnun Íslands 
2) Stefnt á fund með landeigendum í september sem verður einnig sendur út rafrænt 
3) Þórdís sendir nýjustu útgáfu af stjórnunar- og verndaráætlun, fundargerðir og vinnukort.  
4) Bíðum enn eftir svörum frá NÍ og Samgöngustofu. 

  


